

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

สรุป

จากผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ออกฝึกงานมีทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยสถานประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการจ้างงานในวุฒิ ม. 3 และ ม. 6 คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. มีการจ้างงานร้อยละ 19.1 และมีการจ้างงานในวุฒิ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.4

กรณีอุปสงค์ด้านกำลังคนของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างเพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 พบว่าต้องการแรงงานในวุฒิ ม. 3 และ ม. 6 คิดเป็นร้อยละ 72.3 และต้องการจ้างงานในวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.7 และวุฒิ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยสาขาวิชาที่ต้องการจ้างงานสูงสุด 10 ลำดับ เรียงตามลำดับดังนี้ คือ เครื่องเคลือบดินเผาร้อยละ 15.7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมร้อยละ 9.6 ช่างเชื่อมโลหะร้อยละ 8.2 การตลาดร้อยละ 7.7 ช่างกลโรงงานร้อยละ 7.2 ออกแบบร้อยละ 7.2 เขียนแบบเครื่องกลร้อยละ 6.9 การบัญชีร้อยละ 6.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจร้อยละ 5.8 ช่างไฟฟ้าร้อยละ 5.7 ส่วนสาขาที่สถานประกอบการในเขตจังหวัดราชบุรีมีอุปสงค์ที่จะจ้างเพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 3 ลำดับ ได้แก่ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรมร้อยละ 0.3 สาขาวิชาจิตรศิลป์ร้อยละ 0.3 และสาขาวิชาการเลขานุการร้อยละ 0.5

อุปสงค์การจ้างงานในวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ของสถานประกอบการในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 พบว่า สาขาที่สถานประกอบการต้องการจ้าง 5 อันดับแรกคือ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา ร้อยละ 25.4 สาขาช่างยนต์ร้อยละ 13.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร้อยละ 11.2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ ร้อยละ 8.9 และสาขาการตลาดร้อยละ 6.3 ส่วนสาขาที่สถานประกอบการมีอุปสงค์ต้องการจ้างแรงงานเพิ่มน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สาขาจิตรศิลป์ร้อยละ 0.3 สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.5 และสาขาวิชาการเลขานุการร้อยละ 1.0

อุปสงค์เกี่ยวกับการต้องการพัฒนากำลังคนของสถานประกอบการให้มีวุฒิการศึกษาเพิ่มสูงได้ พบว่า สถานประกอบการมีอุปสงค์จะพัฒนากำลังคนวุฒิการศึกษา ม. 3 เป็น ปวช. 14 สาขา คิดเป็นร้อยละ 43.1 และต้องการพัฒนาพนักงานวุฒิการศึกษา ม. 6 และ ปวช. ให้เป็นวุฒิ ปวส. 17 สาขา คิดเป็นร้อยละ 29.0 อีกทั้งต้องการพัฒนาพนักงานวุฒิ ม. 6 และ ปวส. เป็นปริญญาตรี 19 สาขา คิดเป็นร้อยละ 14.5 และต้องการฝึกพนักงานหลักสูตรระยะสั้น 6 สาขา คิดเป็นร้อยละ 13.4

อภิปรายผล

ประเด็นอุปสงค์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดราชบุรีในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 เกี่ยวกับการจ้างงานส่วนใหญ่แรงงานที่ต้องการจะเป็นผู้จบการศึกษาในวุฒิการศึกษา ม. 3 และ ม. 6

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและข้อมูลการจ้างงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีนั้น อาจเป็นเพราะลักษณะงานของสถานประกอบการ ที่จัดทำอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะ จึงทำให้สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงต้องการแรงงานในวุฒิการศึกษาดังกล่าว ในส่วนการจ้างงานในวุฒิ ปวช. ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 มีเพียงร้อยละ 16.7 นั้นอาจเป็นเพราะเป็นแรงงานในลักษณะวิชาชีพเฉพาะซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งในเขตจังหวัดราชบุรีมีการจ้างงานไว้บ้างแล้วบางส่วน จึงทำให้อุปสงค์แรงงานในวุฒิการศึกษานี้มีไม่มาก สำหรับประเด็นสาขาที่ต้องการมากที่สุดในระดับ ปวช. คือ สาขาเครื่องเคลือบดินเผาที่มีความต้องการร้อยละ 15.7 ของความต้องการทั้งหมดนั้นเป็นเพราะจังหวัดราชบุรีมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาขายมานานมีสถานประกอบการมากแห่ง แต่มีผู้เรียนในสาขานี้น้อยมากจึงทำให้เกิดสภาวะการขาดแรงงานฝีมือในด้านนี้ จึงทำให้ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในด้านนี้มีสูง ในส่วนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะแผ่น และสาขาการตลาด ที่มีความต้องการรองลงมาก็สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จึงทำให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานในวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาดังกล่าวอยู่ในระดับต้น ส่วนสาขาที่สถานประกอบการในเขตจังหวัดราชบุรีมีอุปสงค์ในการจ้างงานต่ำ ได้แก่ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิจิตรศิลป์นั้น ในส่วนสาขาเทคนิคสถาปัตย์น่าจะเป็นเพราะสถานประกอบการด้านนี้มีน้อย ไม่มีสถานประกอบการเฉพาะสาขาความต้องการจึงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนสาขาวิจิตรศิลป์น่าจะเป็นเพราะการบริโภคงานภาพเขียน งานปูนปั้น และงานอื่น ๆ ในสาขาวิจิตรศิลป์มีน้อยประกอบกับสถานประกอบการที่มีเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก และมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานมากขึ้นจึงน่าจะเป็นสาเหตุทำให้การจ้างงานมีน้อยลง

กรณีอุปสงค์เกี่ยวกับการจ้างงานในวุฒิการศึกษา ปวส. พบว่ามีความต้องการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 10.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 นั้นอาจเป็นเพราะจำนวนแรงงานระดับเทคนิคในสถานประกอบการมีมาก และสถานประกอบการในเขตจังหวัดราชบุรีมีความจำเป็นในการใช้แรงงานดังกล่าวไม่มาก จึงทำให้อุปสงค์ในการจ้างงานในช่วงอนาคตดังกล่าวไม่สูงมาก ส่วนสาขาที่สถานประกอบการต้องการมาก ได้แก่ สาขาเครื่องเคลือบดินเผาที่มีสูงถึงร้อยละ 25.4 ของความต้องการทั้งนี้ก็เพราะปัจจุบันเครื่องเคลือบได้รับความนิยมบริโภคใช้จากประชาชนจำนวนมากทำให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าวต้องการช่างเทคนิคเพิ่มมากขึ้น ในส่วนสาขา รองลงมา ได้แก่ ช่างยนต์ ที่มีอุปสงค์ในการจ้างงานของสถานประกอบการในระดับต้น ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันธุรกิจยานยนต์มีการขยายตัวสูง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ อยุธยา แลด์มวงษ์ และคณะ ที่ระบุว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความขาดแคลนแรงงานมากได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องกล อีกทั้งในเขตจังหวัดราชบุรีมีการขยายศูนย์บริการและเปิดศูนย์บริการรถยนต์ใหม่เพิ่มมากขึ้นความต้องการแรงงานด้านนี้จึงยังคงมีมาก สำหรับสาขาที่มีอุปสงค์การจ้างงานน้อย ได้แก่

สาขาจิตรศิลป์ที่มีเพียงร้อยละ 0.3 ของความต้องการ ทั้งหมดทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันมีการพัฒนานำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยงานด้านการเขียนตัวหนังสือและทำภาพเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสังคมจังหวัดราชบุรีเป็นสังคมชนบทการบริโภคด้านงานจิตรศิลป์มีไม่มากจึงทำให้การขยายงานของสถานประกอบการมีน้อยอุปสงค์ของการจ้างงานในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 จึงมีน้อย

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

จากการศึกษาวิจัยอุปสงค์ด้านการจ้างงานของสถานประกอบการเขตจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีควรนำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนรับนักเรียน นักศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2549 – 2551
2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีควรจัดดำเนินการเทียบโอนประสบการณ์ โดยเร่งด่วนทั้งนี้ เพราะมีสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาพนักงานจำนวนมากวิทยาลัยควรจัดทำการชี้แจงเผยแพร่หลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านเว็บไซต์ จัดทำคู่มือการเทียบโอนแจกพนักงานของสถานประกอบการที่สนใจในขณะออกไปประชาสัมพันธ์ และขึ้นป้ายเปิดรับเทียบโอนประสบการณ์ขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีควรจัดให้มีการวิจัยอุปทานในการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในสาขาอาชีพปีการศึกษา 2548 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเปิดรับนักเรียน นักศึกษาในปีการศึกษา 2549
2. วิทยาลัยควรจัดให้แผนกวิชาต่าง ๆ ทำการวิจัยประเมินผลหลักสูตรแต่ละระดับที่ใช้อยู่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม
